

**มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**  
**โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร**

รหัสหลักสูตร	6301D0120003	Flag 01
สาขาวิชา	ศึกษาศาสตร์	
ชื่อหลักสูตร	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา Doctor of Philosophy Program in Guidance and Psychological Counseling	
ชื่อเต็มปริญญา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) Doctor of Philosophy (Guidance and Psychological Counseling)	
ชื่อย่อปริญญา	ปร.ด. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) Ph.D. (Guidance and Psychological Counseling)	

**คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา**

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/การให้คำปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
- มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
- ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำปรึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
- มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำปรึกษา
- เป็นผู้ที่สภาวិชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

**หมายเหตุ**

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา **โดยไม่นับหน่วยกิต**
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวិชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพการเป็นนักศึกษา

**แผนการศึกษา แบบ 2.1**

โครงสร้างของหลักสูตร	ชุดวิชา	หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ	3	18
ข. ดุษฎีนิพนธ์		36
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		ไม่นับหน่วยกิต
<b>รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต</b>		

## รายละเอียดของหลักสูตร

### ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25905 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง

### ข. คุชฌินิพนธ์ (36 หน่วยกิต)

22995 คุชฌินิพนธ์

### ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์คุชฌินิพนธ์ (ไม่นับหน่วยกิต)

20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์คุชฌินิพนธ์ศึกษาศาสตร์\*

เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล  
การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ \* นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์คุชฌินิพนธ์ชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



**มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช**  
**โปรแกรมการศึกษาจำแนกตามโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร**

รหัสหลักสูตร 6301D0120003 Flag 01

แผนการศึกษา **แบบ 2.1**

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

ปีที่	ภาค	สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น	ปีที่	ภาค	สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
1	ต้น	20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 25905 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการศึกษา เชิงจิตวิทยาขั้นสูง	1	ต้น	
	ปลาย	25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนว และการศึกษาเชิงจิตวิทยา		ปลาย	
2	ต้น	22995 ดุษฎีนิพนธ์	2	ต้น	
	ปลาย	22995 ดุษฎีนิพนธ์		ปลาย	
3	ต้น	22995 ดุษฎีนิพนธ์	3	ต้น	
	ปลาย	20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตร์		ปลาย	

Last Updated: 11-January-2024

